

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า, มุมมองอีซีบีกดดันดอลลาร์-ไม่มีปัจจัยใหม่จากประธานเฟด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากแนวโน้มในการดำเนินนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ขณะที่ไม่มีประเด็นใหม่ จากการให้ความเห็นล่าสุดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 33.90-34.00

*ยูโรเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 10 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี ส่งสัญญาณว่าอีซีบีจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบแข็งกร้าวในอนาคต

*ยูโรพุ่งขึ้น 1.4% ในวันอังคาร และขึ้นไปแตะที่ระดับ 1.1349 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนส.ค.59

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินดิ่งลงราว 1% ในวันอังคาร โดยดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 96.370 ในช่วงเช้าวันนี้ ชัยบัลงจาก 96.394 ในช่วงทำวานนี้

*ประธานอีซีบีเปิดเผยในการประชุมที่โปรตุเกสว่า อีซีบีอาจเริ่มที่จะยกเลิกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในยุโรป

*แต่นายดรากี กล่าวเสริมว่า การปรับเปลี่ยนจุดยืนใดๆของอีซีบี จะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะความรุนแรงขนาดใหญ่จากนโยบายการเงิน ยังคงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และการดีขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระดมทุนที่น่าพึงพอใจทั่วโลก

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดัน หลังวุฒิสภาสหรัฐเลื่อนการโหวตต่อร่างกฎหมายประกันสุขภาพออกไป โดยนายมิทช์ แมคคอนเนล ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ หวังว่าการเลื่อนเวลาออกไป จะช่วยให้ร่างกฎหมายนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน มากยิ่งขึ้น

*นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด กล่าวที่กรุงลอนดอนเมื่อวานนี้ว่า เธอไม่เชื่อว่า จะเกิดวิกฤติการเงินครั้งใหม่ อย่างน้อยที่สุดตราบเท่าที่เธอยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากการปฏิรูประบบธนาคารครั้งใหญ่ไปแล้ว นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินในปี 50-52

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.76 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 6.97 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 4.93 พันล้านบาท

*09.18 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.95/98 จาก 33.96 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.553/575 จาก 38.420 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.07/10 จาก 112.34 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1348/51 จาก 1.1337 เมื่อวาน

"ความเห็นของเยลเลนเมื่อคืน ไม่ได้มีอะไรใหม่ แต่ทางฝั่งของตรา ก็ดูจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น หลังจากที่อีซีปีก่อนข้างจะนิ่งมาในช่วงที่ผ่านมา ก็เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้